



สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170

ที่ อว 78.34/0250

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (ICNB2024 & TNS27)

เรียน อธิการบดี/คณบดี/ผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เอกสารประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ICNB 2024/TNS27 จำนวน 1 ฉบับ
2) กำหนดการ ICNB 2024/TNS27 จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Neuroscience and Brain Health 2024 และการประชุมสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทยครั้งที่ 27 (ICNB2024 & TNS27) ณ โรงแรมอมารี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้เพื่อติดตามวิทยาการความก้าวหน้าทางวิชาการจากวิทยากรรับเชิญและผู้ทรงคุณวุฒิ การแสดงผลงานทางวิชาการจากสมาชิกสมาคมฯ นักวิชาการ และนักศึกษา สาขาประสาทวิทยาศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในอนาคต

ในการนี้สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ไทย และคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICNB2024 & TNS27 ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียน (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) **รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** สำหรับหน่วยงานของรัฐสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ตามระเบียบของทางราชการ หรือเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ <https://thaineuroscience.org> ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้จากเอกสารแนบประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันที่ 15 เมษายน 2567 **รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ฯ ดังกล่าวด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิษิตพรชัย)

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้